
Cyngor Cymuned Llangelynnin Community Council 
 
 

Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd Nos Fercher - 12.04.23 am 7yh yn Y Ganolfan, Llwyngwril 
 
 

Presennol:  Keith Carroll (KC – Cadeirydd), David Griffiths (DG - Is Gadeirydd), Nicola Roberts (NR), Geraint Micah (GM), 
                     Geraint Edwards (GE), Huw Davies (HD), Jane Jenkins (JJ) – Clerc. 
          
             

1. Ymddiheuriadau:  Ian Williams, Jane Lawrence, Jenny Warne, Francesca Pridding, Louise Hughes - Cynghorydd Sirol. 

 
 

2. Croeso’r Cadeirydd:  Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. 
2.1  Cofrestru Diddordeb os yn berthnasol – Dim. 
 

 
3. Cymeradwyo Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf:  cofnodion cyfarfod Mis Mawrth (a chyfarfod Mis Chwefror, wedi 

ei cywiro) yn gywir, wedi eu cymeradwyo a’u harwyddo. 
Cynnig:  GE     Eiliwyd:  DG     Arwyddwyd:  KC   

 

 
4. Materion yn codi o’r Cofnodion Blaenorol: 

 
a) Dyfyniadau:  Derbyniwyd 4 dyfynbris. Bu i DG a GM adael yr ystafell tra bod y dyfyniadau'n cael eu trafod a'u 
cymharu.  Cytunwyd ar y canlynol:  
Torri gwair y Cof Golofn – contract i’w roi i David Griffiths 
Torri gwair y llwybrau cyhoeddus – contract i’w roi i David Griffiths  
Torri Gwair y Cae Chwarae – contract i’w roi i adran torri gwair Gyngor Gwynedd.  
 
JJ i hysbysu'r rhai a fu'n llwyddiannus yn ysgrifenedig, a hefyd i ddiolch i'r gweddill am gyflwyno eu prisiau a gadael 
iddynt wybod nad oeddent yn llwyddiannus y tro yma.   
Gwahoddwyd DG a GM yn ôl i'r ystafell, a cadarnhaodd JJ y canlyniadau iddynt. 
 
b) Diwygiad i Adroddiad Dyletswydd Bioamrywiaeth a Gwydnwch Ecosystemau:  cymeradwywyd yr adroddiad gan 
bawb a gellir ei gyhoeddi ar y wefan yn awr. 

 
c) Cofrestr Asedau:  Cymeradwywyd diwygiadau i'r gofrestr ond gofynnodd KC i'r Lenovo Ideapad 110-151BR             
gael ei gynnwys cyn ei gyhoeddi ar y wefan. 
 
d) Cofrestr Asesu Risg:  Cymeradwywyd diwygiadau i'r gofrestr a gellir ei chyhoeddi ar y wefan yn awr. 

 

 
5. Gohebiaeth wedi eu derbyn: 

 
a) Diolchiadau am gyfraniadau ariannol – llythyrau wedi'u darllen i’r aelodau. 
 
b) Cyfrifon Mynwentydd LLangelynnin – y teimlad cyffredinnol yn y cyfarfod oedd y dylid barhau rhoi cyfraniad 
ariannol tuag at dorri gwair mynwentydd Llangelynnin. Fodd bynnag, yn y cyfamser, JJ i anfon copïau o’r cyfrifon drwy 
e-bost at yr aelodau a hefyd i gysylltu gydag Un Llais Cymru i ofyn ynglyn a chyfreithlondeb y rhodd i gynorthwyo gyda 
chynnal a chadw’r fynwentydd , yn unol â chais e-bost FP at JJ ar 12.04.23. 
 



c) Yswiriant BHIB:  cadarnhaodd JJ fod manylion y polisi wedi'u diweddaru a bod y Diffibrilwyr ac ati wedi'u cynnwys 
ac na fyddai unrhyw gost bellach ar y polisi yswiriant.  Cadarnhaodd JJ fod yr amserlen wedi'i diweddaru gan BHIB ac 
wedi wedi ei chyhoeddi. 

   
d) Asesiad Risg Y Ganolfan:  Cadarnhaodd JJ beth oedd ei angen, beth sydd wedi'i benselio hyd yn hyn - i gyd wedi'u 
cymeradwyo, mân newidiad yn ymwneud â'r laptop ond wedi'i gymeradwyo fel arall a gellir ei gwblhau'n gywir a'i 
gyflwyno rwan.   
 
e) Amrywiol 

• Wal Friog – JJ i ysgrifennu at Adrian Williams yng Nghyngor Gwynedd ac amgáu copi o'r llythyr a dderbyniwyd 
gan Network Rail (LH i'w chopïo i mewn) a gofyn am eglurhad a diweddariad o’r hyn sy’n digwydd. 

• Dentistnearme – Dim gweithred pellach ond copi i’w osod ar yr hysbysfwrdd. 

• Rhandiroedd a Chyllid y Llywodraeth – Anfon y wybodaeth ymlaen i Sally Manning rhag ofn fod o unrhyw 
ddiddordeb i'r clwb garddio. 

 
 
6. Materion Cynllunio: 

• Llanfendigaid, Rhoslefain, LL36 9LS: dim gwrthwynebiad na sylwadau i’w cyflwyno i Barc Cenedlaethol Eryri.  
 

 
7. Adroddiad Ariannol:   

a) Adroddiad Ariannol ar gyfer 21/02/23 i 31/03/23 – Adroddiad yn gywir ac wedi ei chymeradwyo. 
Cynnig: DG     Eilio:  GE      Arwyddwyd: KC 
 
b)   Cyfrifon Blynyddol hyd at 31/03/23 – Wedi'u gweld gan y rhai a oedd yn bresennol, dim ymholiadau – 
ffigurau yn gywir.  Cadarnhaeodd JJ y byddai'r llyfr cyfrifon yn cael ei ddiweddaru cyn gynted â phosibl. 
 
c) Taliadau – Tair siec angen llofnod – talu’r Clerc, taliad am brynu argraffydd newydd a thaliad treth incwm. 
Cytundeb offer wedi'i lofnodi gan KC a JJ.  
 
HD yn cynghori’r Cyngor fod Rheolau Ariannol y Cyngor wedi ei torri drwy dalu’r Clerc yn fisol.  
Cadarnhaodd trafodaethau estynedig yn y cyfarfod ar 08.03.23, a cymerwyd pleidlais lawn ar y penderfyniad hwn, 
ac er ei fod yn groes i’r Rheolau Ariannol presennol, sy’n pennu taliadau bob chwe mis, cynigodd GE a chytunwyd 
gan bawb, y dylid diwygio’r cymal penodol hwn pan yn eu adolygu’r Rheolau Ariannol tro nesaf, gan fod y 
cytundeb i newid y cyflog yn fisol wedi'i gofnodi yn y cyfarfod ar y 08.03.23. 
Bydd angen diwygio'r cymal yn y Contract Cyflogaeth hefyd. 
 
d)  Adennill TAW – tynnodd JJ sylw’r Cyngor at anfoneb gan “Ymatebwyr Cyntaf” (Fairbourne) oedd wedi amlygu 
mater ynglyn â’r TAW a godwyd ar y 23.05.22. Nid yw'r grŵp Ymatebwyr Cyntaf wedi'u cofrestru ar gyfer TAW ac 
felly nid oes ganddynt yr hawl gyfreithiol i gyhoeddi anfonebau sy'n codi TAW. Cydnabuwyd bod hyn wedi bod yn 
amryfusedd ar y Clerc pan wnaed taliad yn ôl yn 2022 ac o ganlyniad nid oedd modd adennill y TAW a dalwyd ar 
yr anfoneb benodol hon.  
Awgrymodd HD y dylid gwahodd Mike Senior i'r cyfarfod nesaf ym Mis Mai gan fod angen rhoi sylw i’r mater hwn 
yn ogystal â sut yr oedd eitemau ar gyfer y Diffibrilwyr yn mynd i gael eu harchebu yn y dyfodol.  
JJ i barhau i hawlio TAW ar yr holl anfonebau perthnasol eraill. 
 
e) Talu rhoddion a gymeradwywyd ymlaen llaw - roedd FP wedi mynegi pryderon yn flaenorol ynghylch y rhodd 
a gymeradwywyd ymlaen llaw i gronfa'r fynwent ac yn cwestiynu os oedd hyn yn cydymffurfio. Cytunwyd gan 
bawb a oedd yn bresennol y byddai'r flwyddyn flaenorol hon yn diweddu 31.03.23 yn aros yr un fath â'r 
cytundebau blaenorol ac fe'i llofnodwyd gan KC. Derbyniwyd copi o gyfrifon y fynwent a JJ i anfon copi at yr holl 
aelodau i'w darllen. Mewn perthynas â'r Polisi Rhoddion ei hun, awgrymodd HD fod angen adolygu hwn ond nad 
oedd y polisi drafft a anfonwyd at bawb yn dilyn y cyfarfod diwethaf yn gwbl berthnasol i ni. Awgrymwyd bod JJ 
yn adolygu'r polisi drafft hwnnw ac yn cynhyrchu Polisi Rhoddion a fyddai'n addas ac y gellid ei adolygu gan bawb 
yn y cyfarfod nesaf a'i drafod ymhellach. 
 



    
8. Adroddiadau gan y Cynrychiolwyr: 

Cadarnhaodd GE fod cyfarfod “Ymddiriedolwyr Y Ganolfan” wedi cael ei gynnal yn ddiweddar, pan gytunodd pawb 
oedd yn bresennol eu bod yn hapus gyda'r gwaith adnewyddu oedd wedi eu wneud ar y gegin yn Y Ganolfan. 
Nodwyd bod incwm Y Ganolfan wedi gostwng ond roedd y costau i gynnal a chadw’r Ganolfan wedi cynyddu'n 
sylweddol, yn unol â phopeth arall. Fel mae’n sefyll ar hyn o bryd, mae’r gwariant yn sylweddol uwch nag incwm. 

 
 
9. Adroddiad y Cynghorydd Sirol: Louise Hughes ddim yn bresennol. 
 
  
10. Unrhyw Fater Arall: 

 
        a) Datgan Diddordeb – ffurflenni mewn perthynas â chyfarfodydd Mawrth ac Ebrill wedi’u llofnodi gan DG a GM. 
 
        b) Rheolau Sefydlog a Rheoliadau Ariannol – Ni ymdriniwyd â rhain gan fod JJ wedi derbyn e-bost yn nodi yn  
            dilyn deddfwriaeth newydd, y byddai’r Modelau ar gyfer y ddau yn cael eu hadolygu a’u diwygio’n fuan ac felly  
            cytunwyd nad oedd unrhyw bwynt newid dim tan oedd yr adolygiadau a diwygiadau o’r fath wedi cymryd lle. 
 
        c) Diweddariad ar Archwiliad 2021/22 – Cadarnhaodd JJ, ar ôl siarad â'r archwilydd a darparu cymaint o wybodaeth  
            â phosibl iddo, fod yr Archwiliad bellach wedi'i gymeradwyo. 
 
        d) Diweddariad ar Archwiliad 2022/23 – dywedodd JJ fod cyswllt wedi'i wneud heddiw (12/4/23) yn hysbysu pa  
            ddogfennaeth sydd ei hangen arnynt i gychwyn yr Archwiliad presennol. Mae ffurflenni ar gyfer archwiliad allanol  
            hefyd wedi'u derbyn. JJ i weithio gyda Glenda Edwards ar y rhain er mwyn “dysgu’r drefn”. 
 
         e) IRPW (Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol) – Ffurflenni “optio allan” wedi'u llofnodi gan  
             KC ac NR. Cymerodd DG un i JW ei chwblhau i’w dychwelyd cyn gynted â phosibl. 
 
 
f) Amrywiol – cododd NR y mater o Garnifal Llwyngwril a chynigiodd fewnwelediad i'r hyn yr oedd wedi'i gyflawni hyd 
yma. Gofynnodd os oedd modd i’r Cyngor Cymuned agor cyfrif banc ar wahân ar gyfer ei gweithgareddau codi arian a 
gwrthodwyd hyn gan bawb ar y sail bod Cronfa'r Plant a'r Carnifal ar wahân i'r Cyngor Cymuned gan nad oedd y naill na'r 
llall wedi'u ffurfio gan Is-bwyllgorau’r Cyngor Cymuned.  Oni bai bod y digwyddiadau a oedd yn cael eu cynnal yn cael eu 
trefnu gan y Cyngor Cymuned a'u hysbysebu felly - ni ellid eu dehongli felly. ‘Roedd p'un a oedd y Cyngor Cymuned wedi 
cytuno i gynorthwyo gyda rhodd ai peidio yn amherthnasol. Gofynnwyd i NR pwy oedd ar Bwyllgor y Carnifal a dywedodd, 
er bod ganddi bobl yn helpu, nad oedd Pwyllgor ffurfiol wedi'i sefydlu. Pan holwyd NR ynghylch yr arian a godwyd hyd 
yma, dywedodd NR nad oedd yr arian a godwyd ar gyfer Cronfa'r Plant a'r Carnifal yn cael ei gadw yn mewn cyfrif banc 
penodol i’r ddau grwp yma ar hyn o bryd. Cynghorodd pob un o aelodau'r Cyngor Cymuned a oedd yn bresennol i NR  
agor cyfrifon banc gan fod olrheinedd yn hanfodol wrth ymdrin ag arian cyhoeddus. Dylai hi hefyd sefydlu Pwyllgor ffurfiol 
gyda Thrysorydd ac Ysgrifennydd er mwyn cadw pethau’n gyfreithiol ac yn saff, ac i gadw ei henw rhag cael ei dyfetha pe 
bai unrhyw un yn gofyn am waith papur neu’n gwneud honiadau. Dylid cadw cyfrifon yn dangos incwm a gwariant a dylid 
cynhyrchu cofnodion pob cyfarfod. Dywedwyd wrth NR y byddai nifer o fanciau yn gallu helpu i agor cyfrifon ac ychydig 
iawn ohonynt oedd yn codi ffi am y cyfrifon hyn mewn gwirionedd ond dylai hi “siopa o gwmpas”. 
 
Daeth y cyfarfod i ben. 
 
 
 

Cyfarfod Nesaf: CYFARFOD BLYNNYDDOL - Nos Fercher - 10.05.23 - am 7.00yh yn Y Ganolfan, Llwyngwril  
 
 
 
Arwyddwyd 
Cadeirydd ………………………………………………………………………………………………………  Dyddiad ………………………………  


